

## กรุงเทพธุรกิจ ริมถนนนักษัตร

●● รวยแล้วยังใจบุญ...!! สำหรับ “สุนทรีย์ จรรโลงบุตร” ผู้ก่อตั้ง **บมจ. เทคโนโลยีคัล หรือ TMI** มอบ “หุ่นยนต์ดินสอ มินิ” หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ ให้แก่ศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้ เพื่อผู้สูงอายุ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยมี “พิชญา นาควัชระ” รองปลัดกรุงเทพมหานคร และ “พญ.เลิศลักษณ์ ลิลาเรืองแสง” ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นตัวแทนรับมอบ

●● มีโอกาสเจอะเจอ “พนม คุรสถาพร” เจ้าของ **บมจ.เอเซีย กรีน เอนเนอจี หรือ AGE** บอกว่าช่วงนี้กำลังติดละครทีวีช่อง ONE ถึงกับเอ่ยปากบอกว่าละครเขาสนุกดีนะ!! กระฉิบขำเลยบอกว่าเรตติ้งช่อง ONE ขยับขึ้นมาเรื่อยๆ แล้ว งานนี้ “เฮียพนม” ตกใจร้องอ้าว...ก่อนจะเอ่ยว่า ผมเข้าใจมาตลอดว่าเรตติ้งช่อง ONE เป็นเบอร์ 1 ของอุตสาหกรรม และถามว่าแล้วใครละเป็นช่องเบอร์ 1 ที่มีคนดูมากที่สุด...?

●● งานนี้กระฉิบขำ ต้องรีบแก้ไขความเข้าใจของ “เฮียพนม” ใหม่ ว่าเรตติ้งอันดับ 1 เป็นของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 พนมถึงกับสบถออกมาว่า “ผมเข้าใจผิดมาโดยตลอด” ก็แหม!! ละครเขาสนุกดีนะผมเลยคิดว่าเขาน่าจะมีคนดูเยอะ ไม่เชื่อลองไปดูละครเขาก็ได้นะ นอกจากนี้ผมตีกอล์ฟฟลิปตาทีละ 3-4 ครั้ง ก็ละครทีวีนี้แหละ...ที่ผมดูผ่อนคลายหลังจากทำงานเสร็จแล้ว...!!



พนม คุรสถาพร

●● ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม หลังชนผลิตภัณฑ์เข้าร่วมแสดงภายในงานแสดงสินค้ารูปแบบใหม่ STYLE 2018 เช่น Yellow Glue(กาวยาง กาวเหลือง), Grafted Glue (กาวขาว กาวกราฟต์), Pu Glue และPrimer (น้ำยาคัดผิววัสดุต่างๆ) สำหรับ **บมจ. ซีลิก คอร์พ หรือ SELIC** ร่วมงานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยบริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการออกงานแสดงสินค้า ภายใต้สมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย ซึ่งบริษัทอยู่ในกลุ่มสินค้า BIFF&BIL

●● เปิดตัวแบบสวยงามผลิตภัณฑ์ใหม่ **NAMU LIFE SNAILWHITE ICY MASK** มาส์กเนื้อเจลลิตหิมะ งานนี้ “ปิยวัชร ราชพลสิทธิ์” แม่ทัพคนเก่ง **บมจ.ดู เดย์ดีริ่ม หรือ DDD** เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสเนลไวท์ที่ดังพีริเซนเตอร์สุดฮอตฮิต “**ญาญา อูร์สยา**” เข้ามาร่วมโปรโมทผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นเดินหน้าสร้างผลงานเพิ่มยอดขายต่อเนื่อง !!!

●● รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทย “ผันผวน” หนักมาก !! หลังนักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นไทยกว่า “หมื่นล้าน” งานนี้ **บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด (มหาชน)** ถือโอกาสจัดงานสัมมนา Investing during a period of increasing uncertainty เพื่อให้ข้อมูลวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เศรษฐกิจไทยและทิศทางการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยได้รับกระแสตอบรับดีมากและมองเศรษฐกิจไทยยังมีพื้นฐานที่ดี

●● เข้าซื้อขายแล้วสำหรับ “หุ้น โอสถสภา หรือ OSP” โดยเปิดเทรดวันแรกอยู่ที่ 30 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 20% จากราคา IPO ที่ 25 บาทต่อหุ้น ก่อนพบ “นิติ โอสถสภาเคาระห์” หนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ทำ “รายการบิกลิต” หุ้น OSP 36 รายการ จำนวน 135,168,700 หุ้น มูลค่าซื้อขาย 3,379.22 ล้านบาท เทรดในราคาหุ้นละ 25 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกับ IPO

●● ทว่าในแผนธุรกิจ “โอสถสภา” มองครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก หลังจากโรงงานผลิตขวดแก้วกลับมาดำเนินการได้ปกติจากที่ปิดปรับปรุง “เพชร โอสถสภาเคาระห์” บอสใหญ่ OSP ส่งสัญญาณกำลังซื้อของคนในประเทศจะปรับตัวดีขึ้นในปี นี้ ตามการเติบโตของเศรษฐกิจไทย หลังจากการส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และภาครัฐมีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

●● แวะมามาว่า “ทศพร จิตตวิระ” เอ็มดีใหญ่ **บมจ. ฟลอยด์ หรือ FLOYD** กำลังรูลู่งานใหญ่อีกเพียบ หลังล่าสุดรับงานเพิ่มเป็นงานปรับปรุงโครงการ โฮมโปร สาขาเมกา บางนา และงานก่อสร้างโฮมโปร สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ รวมมูลค่า 2 โครงการเป็นเงิน 65 ล้านบาท “เฮีย



ทศพร จิตตวิระ

ทศพร” รับผลบวกจากการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และสาขาห้างค้าปลีกทั่วประเทศ คงไม่ต้องห่วงรายได้ปีนี้โตเข้าเป้า 10-15% แน่นนอน

●● ไม่ธรรมดา ซะแล้ว...!! สำหรับ **บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส หรือ ASIMAR** หลังธุรกิจโตดังไม่ไกลล่าสุด “Ruwan

Wijewardene” ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการต่อเรือและซ่อมเรือ พร้อมรับฟังข้อมูลศักยภาพความแข็งแกร่ง “**สุรเดช ตันทีไพบูลย์**” บอสใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การ การเยี่ยมชมในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการขยายโอกาสการต่อเรือไปยังภูมิภาคอื่นในกลุ่มประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ต่อไป

●● แอบได้ยินมาว่า “สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์” และ “วรวิทย์ สิลลภูสิทธิ์” สองแม่ทัพใหญ่ **บมจ. บิสซิเนสอะไลแมนท์ หรือ BIZ** ดูจะวุ่นๆ เป็นพิเศษ มีคนกระซิบต่อนี้ อยู่ระหว่างเตรียมแผนชุดบริการใหม่ออกมาให้ได้เห็นกัน และยังเป็นการต่อยอดจากการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องฉายรังสีรักษาโรคมะเร็ง งานนี้...!! นอกจากจะช่วยเสริมทัพธุรกิจให้แกร่งแล้ว ยังและเป็นการสานต่อปณิธานในการป้องกันรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...อดใจรออีกไม่นาน คงได้รู้กัน

●● เปิดซื้อขายวันแรกราคา “หุ้น บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส หรือ BGC” ปรับตัวเพิ่มขึ้น 22.55% อยู่ที่ 12.50 บาท สูงกว่าราคา IPO ที่ 10.20 บาท “**ศิลาปรีดี วัฒนเกษตร**” บอกว่า กำลังมองหาโอกาสในการเข้าซื้อกิจการอย่างต่อเนื่องในธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและอาเซียน เพื่อขยายกำลังการผลิตแต่คงต้องใช้เวลาพิจารณาอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากจะต้องเป็นการลงทุนที่เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพ